

THẤY GÌ KHI CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN?

MINH ANH*

Bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và các nước Đông Bắc Á không chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân là mong muốn của những người yêu hoà bình ở khu vực này. Thế nhưng mong muốn đó đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết bởi Cộng hoà Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên vừa chứng minh rằng họ có vũ khí hạt nhân.

Không còn nghi ngờ gì nữa, CHDCND Triều Tiên đã có trong tay thứ vũ khí đặc biệt để bảo vệ an ninh quốc gia và họ tự hào về điều đó. Các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc... bằng các cách thức kiểm tra khác nhau cũng đã xác nhận điều này, cho dù cho rằng cuộc thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên vừa qua không phải là một vụ thử lớn. Sức công phá của vụ nổ chỉ tương đương 1.000 tấn thuốc nổ TNT và chỉ bằng 1/10 sức công phá của quả bom nguyên tử mà Hoa Kỳ đã ném xuống Hiroshima vào tháng 8/1945. Vậy là, ngoài Trung Quốc, Nga, Đông Bắc Á lại có thêm một nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Xét ở khía cạnh an ninh khu vực, việc CHDCND Triều Tiên có vũ khí huỷ diệt hàng loạt là một yếu tố bất ổn thực sự. Hành động này của CHDCND Triều Tiên đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Nghị quyết cấm vận 1781 của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc là một thông điệp cứng rắn đối với Bình Nhưỡng.

Vấn đề đặt ra ở đây là giải quyết vấn đề này như thế nào? Cuộc gặp 6 bên dự định tổ chức vào trung tuần tháng 12 năm 2006 liệu có tìm ra lời giải đáp? Điều lưu ý là, tại cuộc gặp này, CHDCND Triều Tiên xuất hiện với một tư thế khác so với những lần trước. Đó là một

* Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

bên đàm phán có vũ khí hạt nhân. Vì vậy, giới bình luận quốc tế cho rằng, tính chất của cuộc gặp này khác so với trước đây; có người nói có thể người ta phải bàn đến vấn đề giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Nếu vậy thì một câu hỏi khác lại xuất hiện: Tại sao không bàn đến giải trừ vũ khí hạt nhân ở Đông Bắc Á; bởi chỉ có giải trừ vũ khí hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên trong khi các cường quốc khác ở khu vực có loại vũ khí này thì câu chuyện sẽ trở nên vô nghĩa.

Xem xét động thái các cuộc đàm phán 6 bên trước đây cho thấy lập trường của CHDCND Triều Tiên thường không nhất quán. Sự không nhất quán đó có thể có nhiều cách giải thích; song có thể hiểu rằng, Bình Nhưỡng luôn lo lắng về an ninh quốc gia của nước này và thiếu lòng tin ở các bên đàm phán. Đây chính là động cơ thôi thúc họ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Khi CHDCND Triều Tiên chưa có loại vũ khí này, các cuộc đàm phán đã bế tắc, hướng chi tình hình hiện nay. Có lẽ kết quả của các cuộc đàm phán 6 bên trong tương lai đã được báo trước là như thế nào rồi!

Việc làm này của CHDCND Triều Tiên còn nguy hiểm hơn trước trong bối cảnh của chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang nổi lên ở Nhật Bản. Đã có lúc có một số người trong Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản cho rằng, Nhật Bản “cần phá bỏ vùng cấm hạt nhân”. Cho dù sau đó, Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ sự kiên trì “ba nguyên tắc phi hạt nhân” của nước này, song có ai đảm bảo được rằng người Nhật kiên trì mãi các nguyên tắc như vậy?

Từ những phân tích trên cho phép nhận định rằng, việc CHDCND Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân không chỉ làm cho các cuộc thương lượng 6 bên phức tạp hơn mà nó còn tạo ra nguy cơ của một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới trong khu vực Đông Bắc Á./.